

คำสดุดีเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓



ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษานิติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๒๗ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับทุนของรัฐบาลฝรั่งเศสไปศึกษาต่อ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (D.E.A. de droit public interne) พ.ศ. ๒๕๓๐ และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (Doctorat en droit) พ.ศ. ๒๕๓๓ จากมหาวิทยาลัยปารีส ๒ (University of Paris II หรือ Panthéon-Assas University) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ด้านการงานและงานด้านวิชาการ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยสอน-เขียนตำรากฎหมาย ทำงานวิจัย ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะ จากคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ รางวัลชมเชยวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิตติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นอาจารย์ และเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สองวาระในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานเชิงรุก มีคุณสมบัติของผู้กล้า ที่กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ เป็นผู้ฟังและได้ยิน ในสิ่งที่ประชาคมพูดและต้องการ เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์กำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทายบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีสายตาอันเฉียบคมให้ความสำคัญกับคนคือผู้ร่วมงานซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กร ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความปรารถนาดี ประนีประนอม ให้เกียรติ ให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมงานด้วยการปลูกพลังศักยภาพของผู้ร่วมงาน ให้สร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดี บริหารงานด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง จึงเป็นที่เชื่อมั่นของมวลมิตรบุคลากรในองค์กร

ในด้านการปฏิบัติงานเพื่อสังคม เช่น ในระดับมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง งานในระดับชาติได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามวาระ ตำแหน่งที่สำคัญดังเช่น พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๔ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ กรรมการกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐ กรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ กล่าวคือ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเลขานุการคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เป็นประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑๐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในด้านคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และได้รับพระมหากรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และในด้านคุณูปการต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเป็นประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณด้วย โดยขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์นี้ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ไม่ขอรับค่าตอบแทนในตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ และมอบเงินค่าตอบแทน ทั้งหมดนี้ให้เป็นกองทุนเพื่อใช้ในการบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งยังได้ วางรากฐานการบริหารงานโดยให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงได้ประสานคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประสานผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการชั้นผู้ใหญ่ ให้มาช่วย สอนนิสิต กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นบุคคลสำคัญต่อคณะนิติศาสตร์ ทั้งทางด้านการบริหารและทางด้านวิชาการ เป็นผู้ผลักดันให้คณะนิติศาสตร์มีระบบ การบริหารงานที่ดี เป็นคณะที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในด้านวิชาการ มีผลการประเมิน การประกันคุณภาพในระดับที่ดี มีการจัดการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ทั้งเนติบัณฑิตยสภาและสภานายความ ผลแห่งการวางรากฐานที่ดีจาก ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ นี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาทางวิชาการในด้านนิติศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยทักษิณเจริญรุดหน้า

การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งการเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นที่รัก เคารพ เคารพเทิดทูน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ การเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งประชาคมเชื่อมั่น ศรัทธาในความ คิดดี มีคุณธรรมและยุติธรรมในจิตใจ จึงเป็นที่ไว้วางใจ ยกย่อง ชื่นชม ของผู้ที่ร่วมงาน การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย และตำแหน่งอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้ให้คำแนะนำอัน เป็นประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ การเป็นนักกฎหมายของชาติที่ได้ปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายให้แก่ชาติ เหล่านี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์

โดยที่ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติ มาอย่างยาวนาน เป็นผู้ที่ตั้งพร้อมด้วยคุณค่าอันควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภามหาวิทยาลัย ทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็น เกียรติประวัติสืบไป